

ด่วนที่สุด

ที่ พม ๐๒๐๓ / ๒๗๙๕๐



สลด. (eMail)

ส่ง : กสค.

รับที่ : ธ11566/67

31 ค.ศ. 2567 เวลา 11.00 น.



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคม และการพัฒนา สมัยพิเศษ และการประชุมครอบครัวแห่งเอเชีย (Special AFC-AMMSWD Meeting)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานภาพของครอบครัว ในประเทศสมาชิกอาเซียน” พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
 ๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนมาก ที่ กต ๑๒๐๕/๘๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗
 ๓. สำเนาหนังสือความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ฉบับ

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเสนอเรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) สำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ และการประชุมครอบครัวแห่งเอเชีย (Special AFC-AMMSWD Meeting) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี เนื่องจากมีความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศเห็นควรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. ความเร่งด่วนของเรื่อง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัว (Ministry of Social and Family Development: MSF) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จะจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ และการประชุมครอบครัวแห่งเอเชีย (Special AFC-AMMSWD Meeting) ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยที่ประชุมจะมีการเสนอร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานภาพของครอบครัวในประเทศสมาชิกอาเซียน” (Joint Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on

Social Welfare and Development “Collaboration on Understanding the State of ASEAN Families”) เพื่อให้รัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development: AMMSWD) หรือผู้แทนพิจารณาให้การรับรอง โดยไม่มีการลงนาม ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย จึงต้องขอรับความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือผู้แทน ร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ และการประชุมครอบครัวแห่งเอเชีย (Special AFC-AMMSWD Meeting) จึงขอให้นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาโดยด่วน

๓. สาระสำคัญ

๓.๑ สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ได้นำส่งร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานภาพของครอบครัวในประเทศสมาชิกอาเซียน” (Joint Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development “Collaboration on Understanding the State of ASEAN Families”) ซึ่งจะใช้เป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม

๓.๒ ร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานภาพของครอบครัวในประเทศสมาชิกอาเซียน” (Joint Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development “Collaboration on Understanding the State of ASEAN Families”) มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการตระหนักรู้ถึงการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรในระดับภูมิภาคอาเซียน เช่น ประชากรผู้สูงอายุ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวอาเซียนผ่านวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวนโยบาย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอาเซียน ผ่านการสำรวจในพื้นที่เมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน ในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งครอบคลุมความสามารถในการฟื้นตัวและคุณภาพชีวิตของครอบครัวในประเทศสมาชิกอาเซียน การส่งเสริมงานวิจัยที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง (Family-centered research) และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนนักวิจัยในระดับภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของครอบครัวในประเทศสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนเห็นพ้องร่วมกันที่จะจัดทำและเผยแพร่ “รายงานอาเซียนว่าด้วยครอบครัว” (ASEAN Report on Families) เพื่อนำเสนอผลลัพธ์การสำรวจ และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๔. ประโยชน์และผลกระทบ

การให้ความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานภาพของ

ครอบครัวในประเทศสมาชิกอาเซียน” (Joint Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development “Collaboration on Understanding the State of ASEAN Families”) ถือเป็นที่ย้ำเจตจำนงและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงและความเข้มแข็งต่อประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรในระดับภูมิภาค ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวของประเทศสมาชิกอาเซียน

๕. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา หรือการสูญเสียรายได้

ไม่มี

๖. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖.๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีหนังสือไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอความเห็นประเด็นมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับพันธกรณีของไทยภายใต้เอกสาร และความเห็นทางกฎหมายอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ และการประชุมครอบครัวแห่งเอเชีย (Special AFC-AMMSWD Meeting) โดยกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ กต ๑๒๐๕/๘๘๙ ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ แจ้งความเห็นต่อร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ดังนี้

๑) ประเด็นสาระและถ้อยคำ

- ไม่มีข้อขัดข้องต่อสาระและถ้อยคำโดยรวมของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ หากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบาย และผลประโยชน์ของประเทศไทย สามารถปฏิบัติได้ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนเป็นไปตามพันธกรณีของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว ทั้งนี้ หากร่างเอกสารดังกล่าวยังไม่ใช้ร่างสุดท้าย ในกรณีที่มีการปรับแก้ขอให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องพิจารณาให้ร่างสุดท้ายเป็นไปตามแนวทางข้างต้นด้วย

๒) ประเด็นมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

- ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ กอปรกับไม่มีการลงนามในร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว ดังนั้นร่างถ้อยแถลงร่วมฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างไรก็ตาม ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในฐานะส่วนราชการเจ้าของเรื่อง จึงควรพิจารณาเสนอ

/ ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ...

ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา ๔ (๗) ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๖.๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีหนังสือไปยังกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ และการประชุมครอบครัวแห่งเอเชีย (Special AFC-AMMSWD Meeting) โดยแต่ละส่วนราชการมีความเห็น ดังนี้

๑) กระทรวงมหาดไทย มีความเห็นว่าร่างถ้อยแถลงร่วมฯ สะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว โดยอาศัยความร่วมมือระดับภูมิภาคในอาเซียน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และเสริมสร้างความเข้าใจต่อประเด็นความท้าทายที่ครอบครัวในอาเซียนกำลังเผชิญ รวมทั้งร่วมกันออกแบบแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวให้เป็นสถาบันที่มีคุณภาพ ประชากรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ดังกล่าว มีขอบเขตรายละเอียดที่เหมาะสมและครอบคลุมแล้ว จึงเห็นชอบในหลักการและไม่มีข้อขัดข้องแต่อย่างใด

๒) กระทรวงศึกษาธิการ มีความเห็นว่าร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศสมาชิกอาเซียนในการสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ระดับภูมิภาค เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวในภูมิภาค ประเทศสมาชิกจึงตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย การจัดทำคลังข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงได้ สนับสนุนการทำงานร่วมกับนักวิจัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยของประเทศสมาชิก ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาค จึงไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว

๓) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาแล้ว ไม่มีข้อขัดข้องในหลักการ ต่อร่างเอกสาร เนื่องจากเป็นโอกาสที่ไทยจะขยายความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการเข้าถึงงานวิจัยในคลังข้อมูลออนไลน์ เพื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในสังคมไทยและอาเซียน และสนับสนุนการจัดทำความร่วมมือดังกล่าวในระดับภูมิภาค

๔) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไม่มีข้อขัดข้องต่อร่างถ้อยแถลงดังกล่าวและมีความเห็นสนับสนุนในประเด็นที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้ระดับภูมิภาคผ่านการมีส่วนร่วมของภาควิชาการ ได้แก่ สถาบันการศึกษาและนักวิจัยที่จะแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยที่เน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางภายในคลังข้อมูลออนไลน์ซึ่งเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากการอุดมศึกษาและการวิจัยให้เกิดผลกระทบในวงกว้างได้

๕) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งความเห็นที่ ร่างถ้อยแถลงร่วม จะเป็นการสร้างกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ และแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบของครอบครัวจากการเป็นสังคมสูงวัยในอาเซียน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิด การวิจัยและพัฒนางานองค์ความรู้ทางด้านครอบครัวที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปกำหนดแนวทางการสร้าง ความเข้มแข็งให้กับครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนามนุษย์ภายใต้บริบทการเป็น สังคมสูงวัยของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป

๖) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ไม่ขัดข้องต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรี อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ และการประชุมครอบครัวแห่งเอเชีย (Special AFC-AMMSWD Meeting) โดยมีข้อคิดเห็นในประเด็นย่อย ดังนี้

- ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปันข้อมูล แนวโน้ม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับครอบครัวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ควรมีการสร้างข้อตกลงในเรื่องการแบ่งปันข้อมูล โดยคำนึงถึง หลักการในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Principles)

- ข้อเสนอร่วมกันทบทวนข้อกำหนดของความร่วมมือฯ ทุก ๒ ปี ประเทศไทย ควรมีการเตรียมกลไกสำหรับการให้ข้อมูลและความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องในช่วงการทบทวนข้อกำหนด

- ยินดีสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ภายใต้ระเบียบและข้อกำหนด ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๗. ข้อกำหนดและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยประสานงานหลัก (Focal Point) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ของประเทศไทย โดยมีอำนาจหน้าที่ในการประสานการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. ๒๕๖๘ (ASCC Blueprint 2025) และเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักทั้งในระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับการประชุมภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งรวมถึงการประชุมคณะมนตรีประชาคม สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อน การดำเนินงานขององค์กรเฉพาะสาขาอาเซียน (Sectoral Bodies) ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงสาขาสตรี และสาขา สวัสดิการสังคมและการพัฒนา ดังนั้น จากนัยของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC Council Meeting) การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Ministerial Meeting on Women: AMMW) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMMSWD) ของประเทศไทย

๘. ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๘.๑ ให้ความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานะภาพของครอบครัวในประเทศสมาชิกอาเซียน” (Joint Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development “Collaboration on Understanding the State of ASEAN Families”) โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และหลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

๘.๒ อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ และการประชุมครอบครัวแห่งเอเชีย (Special AFC-AMMSWD Meeting) ให้การรับรอง (adopt) ร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สมัยพิเศษ เรื่อง “ความร่วมมือเพื่อความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสถานะภาพของครอบครัวในประเทศสมาชิกอาเซียน” (Joint Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development “Collaboration on Understanding the State of ASEAN Families”) ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิฑูรย์ ศิลปอาสา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ

โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๙๐๙๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aseanmso@gmail.com